

6 GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG: ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN

Bạn đã gửi **hồ sơ đại học/cao đẳng của bạn** và bây giờ việc chờ đợi bắt đầu. Điều này có thể mất từ một tháng đến vài tháng, tùy thuộc vào loại hình trường học. Các trường đại học/cao đẳng sẽ thông báo quyết định của họ thông qua thư điện tử, qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin trực tuyến của họ. Đừng quên xác nhận với bộ phận tuyển sinh đại học/cao đẳng nếu bạn có thắc mắc.

TÔI VỪA NHẬN ĐƯỢC MỘT QUYẾT ĐỊNH TỪ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG, ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA GÌ?

Được nhận – Bạn đã được chấp nhận. Xin chúc mừng!

Vào danh sách chờ – Bạn chưa được nhận hay bị từ chối. Các trường đại học/cao đẳng đang chờ đợi để xem có bao nhiêu sinh viên sẽ nhận đề nghị của họ để xác định nếu họ có thêm suất không.

Bị từ chối – Bạn đã không được nhận. Xem xét việc khám phá các lựa chọn của trường đại học/cao đẳng khác.

Việc quyết định xem nên đi học tại trường đại học/cao đẳng nào có thể là khó khăn, nhưng việc tìm kiếm trường học phù hợp với bạn sẽ giúp bạn thành công và tốt nghiệp. Nói chuyện với nhân viên tư vấn tại trường trung học phổ thông của bạn về các lựa chọn của bạn.

* ĐỪNG QUÊN:

Một khi bạn đã quyết định học đại học/cao đẳng, bạn phải **thông báo cho trường đại học/cao đẳng đó bằng cách xác nhận việc ghi danh của bạn**. Đối với những trường đại học/cao đẳng 4 năm, thời hạn là ngày 1 tháng 5.

ĐIỀU CẦN BIẾT:

Đây là một trong những quyết định lớn nhất bạn sẽ đưa ra trong cuộc đời của bạn. **Hãy dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo** những điều mỗi trường đại học/cao đẳng cung cấp. Đừng ngại để có được ý kiến đóng góp từ các thành viên trong gia đình, giáo viên hoặc tư vấn viên.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI SO SÁNH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG?

Tài chính:

Hãy cân nhắc xem có bao nhiêu chi phí về việc theo học sẽ được đài thọ bởi **các khoản trợ cấp** và **các học bổng**.

Hãy suy nghĩ về cách bạn và gia đình của bạn sẽ chi trả cho số tiền còn thiếu cho toàn bộ việc đi học đại học/cao đẳng của bạn.

Học thuật:

Kiểm tra xem liệu chuyên ngành **chính** mà bạn quan tâm hiện có sẵn tại trường đại học/cao đẳng đó không. Hãy cân nhắc các loại hình **hỗ trợ học tập** hiện có (ví dụ: trung tâm dạy viết, dạy kèm môn toán, các dịch vụ dành cho người khuyết tật, v.v).

Xã hội:

Hãy xác định xem liệu trường đại học/cao đẳng đó có phù hợp về mặt xã hội và văn hoá cho bạn hay không (ví dụ: sự đa dạng, các nhóm sinh viên, cơ hội tư vấn, v.v).

Hãy suy nghĩ về loại môi trường mà bạn thích (gần nhà, khuôn viên lớn, khu vực nông thôn, v.v).

THÁNG 3: LỚP 12